

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

GGC - มาซึ่เป้า และ เฝ้ารอขาย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... หุ้นตัวนี้ อาจจะเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัว ที่เหนือเมฆเอามาขึ้นทำเนียบবাদตาเซียน อาจจะไม่ค่อยอยู่พอสมควร ซึ่งก็อาจจะเป็หุ้นที่เรียกว่า ถูกใจ ถูกตัว ของใครหลายๆ คน หรือเป็นอีกหนึ่งตัว ที่เหนือเมฆเอาเทคนิคเล่นได้ถูกต้อง... แต่ก็นะครึบ ที่เอามาวันนี้ ไม่ใช่จะมาโชว์ว่าเก่งหรือแม่นอะไรเลยนะ เพราะตัวที่ผิด ตัวที่ตัดขาดทุน ตัวที่ยังไม่ตีเรื่อง ก็มีหลายตัวอยู่เช่นกัน... ของแบบนี้ ก็ว่ากันไปตามเทคนิค อย่าง GGC ที่ต้องเอามาดูกันอีกทีวันนั้นนั่น ก็เนื่องจากอาจจะกำลังใกล้เป้าหมายของคลื่น 3 ที่เคยให้ไว้ใน ระดับ 18.5-18.7 แต่ก็อาจจะแรงกว่านั้นก็ได้ ซึ่งก็มีเป้าหมาย 21.0 ตามรูปแบบของ MA ที่เคยกล่าวไว้ แล้วต้องมากล่าวทำไม เพราะอย่างไรเสีย ถึงเป้าหมายว่าจริง ๆ ก็คงขายกันอยู่แล้ว... เชื่อเถอะครึบ ต้องมีแน่ ที่จิตใจของนักเก็งกำไร หรือนักลงทุน มักจะลั้งเล หรือลิมแผนที่เคยวางไว้ ก็ไม่รู้นะครึบว่าลิมไปจริง ๆ หรือ ทำเป็นแกล้งลิมกันมากกว่า... แต่จะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อาจจะเกิดความโลภขึ้นมาชั่ววูบ นั่นเลยก็ว่าได้นะ สำหรับนักเก็งกำไรแล้ว ไม่ควรมีนะครึบ แม้ว่าจะมีต้นทุนต่ำ ๆ มาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ตาม ส่วนท่านที่เป็น นักลงทุน หรือ เน้นถือยาว ๆ ได้ ก็อาจจะเป็อีกหนึ่งเรื่องหนึ่ง... อย่างในกรณี GGCนี้ หากราคาขึ้นถึงระดับเป้า ที่มองไว้คือ 18.5-18.7 แล้วจะต้องทำไง จะต้องลั้งเลไหม เพราะเห็นมีเป้า 21.0 อยู่ด้วยนี่นา... ก็วางแผน ไว้แล้วนี่นาว่าจะขายตามเป้า ก็ขายที่ 18.5-18.7 ไปครึ่งหนึ่ง แล้วอีกครึ่งหนึ่ง ก็ขายที่ 21.0 สิ ไม่ยากเลย แต่ถ้าใครที่วางแผนก่อนหน้านี้ว่า จะขาย ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณขาย อันนี้ ก็ต้องรอสัญญาณที่ใช้ ฝ้าดูดี ๆ ละ

ดูตามเกม... มีความเป็นไปได้ ที่อาจจะจรรบรอบสักกรอบหนึ่ง เพราะเห็น Volume ที่ซึ่ๆ แล้ว อาจจะยังไม่เข้านัยสำคัญของการจะไปยาวมากกว่าที่คาดได้ หรือ รายใหญ่ ๆ อาจขายออกมาบ้างนั้นแหละ

แนวรับ : ... 17.56-17.5 (ยังไม่มีหุ้น เข้าซื้อเพื่อเล่นสั้น) หลุด 17.0 เลิก

เป้าหมาย : ... 118.5-18.7 และ หวัง 21.0 บางส่วน (วางแผนแบ่งขายไว้)

Price Chart...(GGC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GGC... หุ้นบางตัว มีเป้าของคลื่น 3 ที่ วัดจากรูปแบบการก่อตัว กับรูปแบบของ MA. เรื่องตัว จะได้เป้าของคลื่น 3 พอ ๆ กัน เช่นหุ้น BCPG บางตัว อาจจะไม่เท่ากัน คือเป้า MA. อาจจะสูงกว่าเล็กน้อย เช่นหุ้น BGRIM ที่เป้าคลื่น 3 ไปจบที่เป้าของ MA. ซึ่งจะ สูงกว่าเป้าการก่อตัวของคลื่น... และคาดว่าหุ้น GGC เป้าของคลื่น 3 วัดตามรูปแบบการก่อตัว 18.5-18.7 แต่เป้าของ MA. จะอยู่ที่ 21.0 อาจจะเป็นไปได้อีกตัว ที่จะเหมือน BGRIM ... ลั้งเกตุนะครึบว่า หุ้นทั้ง 3 ตัวนี้ คือ BCPG BGRIM และ GGC เป็นหุ้นที่ยังมาใหม่ และ เห็นคลื่น 1 คลื่น 2 ได้ไม่ยาก เราจึงคำนวณเป้าหมาย ของคลื่น 3 ได้ไม่ยากเช่นกัน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้กำลังใจแก่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน